

กตส. ดันโครงการ “จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง” ผลิตครูบัญชีวัยใสช่วยขับเคลื่อนพัฒนา งานบัญชีในชุมชน

นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้
สนองงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2540
จนถึงปัจจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสทวงเจริญพระชนมพรรษาครบ
60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จับมือกับสภานิสิตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพ เศรษฐศาสตร์ การเกษตร หรือวิชาอื่นๆ
ร่วมกันจัดทำโครงการ “จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง” ขึ้น

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่ออีกว่า โครงการดังกล่าวจะนำนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
รวม 660 คน จัดทำค่ายอาสาในช่วงปิดภาคเรียนขึ้นที่ชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 66 แห่ง
ที่อยู่ภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในพื้นที่
โครงการหลวง ซึ่งจะทำให้ให้นิสิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาอาชีพ
การเกษตรพื้นฐานกับประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ในขณะที่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารก็จะได้เรียนรู้การทำงาน
เพื่อสังคมและชุมชน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักวิชาการ
โดยมีการจัดบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ และใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด

“จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง นอกจากจะเป็นโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อสนองงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังจะเป็นการช่วยลดความแตกต่างระหว่างเมืองและ
ชนบท สิ่งสำคัญของโครงการดังกล่าว คือ จะเกิดครูบัญชีวัยใสที่ชายแดน ซึ่งจะเป็นเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนนั้นๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านบัญชีและการดำเนินชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างให้แก่ชาวชุมชนของตนเองในการสร้างความเข้มแข็ง ฟังพาดตนเองได้ต่อไป”
นายจักรี กล่าว

////////////////////////////////////